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Keflavík íþrótta- og ungmennafélag 
616. stjórnarfundur þriðjudaginn 6. febrúar 2024 kl. 17:00 

 

Mættir: Einar Haraldsson, Garðar Már Newman, Birgir Már Bragason, Eva Björk Sveinsdóttir, 
Björg Hafsteinsdóttir, Sveinbjörg Sigurðardóttir, Jónína Steinunn Helgadóttir og Garðar Örn 
Arnarson. 
 
1. Fundargerð síðasta fundar 

Liggur frammi. 
 

2. Innkomin bréf 
Tölvupóstur frá Helga Arnarsyni þar sem hann svarar erindi fimleikadeildar vegna 
íþróttaakademíu. Ekki er vitað hvort Myllubakkaskóli verði áfram í haust. 
Tölvupóstur frá Hafþóri Barða Birgissyni vegna 30 ára afmælis Reykjanesbæjar. 
Tölvupóstur frá Guðrúnu Jónu Árnadóttur með framboði til formanns blakdeildar. 
Tölvupóstur frá Auði Ingu Þorsteinsdóttur framkvæmdastjóra UMFÍ, svar við áskorun 
ungmennafélaganna á Suðurnesjum um styrk til UMFG. 
Fundargerð barna- og unglingaráðs knattspyrnudeildar. 
Aðalfundargerð frá knattspyrnu- og sunddeild. 
Bréf frá Ævari Eyjólfssyni f.h. Hvutta hagsmunafélags hunda á Suðurnesjum.  

 
3. Send bréf 

Tölvupóstur til Helga Arnarsonar með erindi fimleikadeildar Keflavíkur vegna akademíunnar. 
Ýmsir tölvupóstar sendir á deildir félagsins. 

 
4. Aðalfundir deilda og Keflavíkur 

Aðalfundir deilda eru búnir nema að það á eftir að halda framhaldsaðalfund blakdeildar. 
Farið var yfir gátlista fyrir aðalfund félagsins sem verður mánudaginn 19. febrúar kl. 19. Búið 
er að auglýsa aðalfundinn á heimasíðu Keflavíkur. 

 
5. Þreksalur 

Ákveðið að sýna salinn eftir aðalfundinn. Myndavélar eru komnar upp en það á eftir að tengja. 
 
6. Umsóknir um starf framkvæmdastjóra Keflavíkur 

Þrjár umsóknir hafa borist um starf framkvæmdastjóra Keflavíkur.  
 
7. Önnur mál 

A. Hugmyndir um merkingu á Glervegg frá Merkiprent. 
B. Búið að endurnýja umsóknir fyrir félagið og deildir þess á almannaheillaskrá RSK. 
C. Boðun á íþróttamann og íþróttakonu Keflvíkur í Hljómahöll. Stjórn körfuknattleiksdeildar 

boðaði ekki sitt fólk. Umræða um hvað sé hægt að gera svo svona komi ekki fyrir aftur. 
Allir sammála um að framkvæmdarstjóri eða íþróttastjóri hringi í alla Keflvíkinga sem 
eiga að fá verðlaun. 
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Fundi lokið kl. 19:00 
Formaður boðar næsta fund. 
Fundinn ritaði Eva Björk 
 


